



ประกาศโรงเรียนบ้านโนนยาง  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงคณาหาร

ตามประกาศโรงเรียนบ้านโนนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงคณาหาร มีความ  
ประสงค์ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ลง  
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และทางโรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการใน  
โรงเรียน ราชนามดังนี้

เลข ประจำตัว	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
001	นางสาวสุภาณี สุพรรณโมก	ปริญญาตรี	สอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
002	นายคณิต กลางประพันธ์	ปริญญาตรี	
003	นางสาวเสาวณี ปัทม	ปริญญาตรี	
004	นายธนากร อาจวิชัย	ปริญญาตรี	สอบภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ 50 คะแนน)
005	นางสาวภัสรา คำมา	อนุปริญญา	
006	นางสาวปรียานุช สุวรรณไตรย์	ปวส.	วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ โรงเรียนบ้านโนนยาง
007	นางสาวปรีภัส อาจวิชัย	ปริญญาตรี	
008	นายทะนงศักดิ์ ปัทม	อนุปริญญา	
009	นางสาวเบญจมาศ ปัทม	ปริญญาตรี	

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และการสอบภาค  
ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามหลักสูตรและวิธีการกำหนด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.  
2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง

หากไม่ไปตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

( นายเศรษฐชาติ ชำวันดี )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง

## หมายเหตุ

1. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบ
2. การสอบข้อเขียนให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดหาดินสอดำความเข้ม 2 B ขึ้นไป พร้อมยางลบดินสอเพื่อใช้ในการตอบข้อสอบ
3. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องคำนวณ นาฬิกา เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
4. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2555
5. กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้เข้าสอบผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง หรือหากผู้ใดได้รับการคัดเลือกและทำสัญญาจ้างไปแล้ว จะต้องถูกเพิกถอนสัญญานั้นและไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ